

Số:138 /KH-UBND

Long Điền A, ngày 02 tháng 03 năm 2023.

KẾ HOẠCH VỀ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI NĂM 2023.

Căn cứ Kế hoạch số: 386/KH-TTV ASXH ngày 28/02/2023 của Tổ Tư vấn về đảm bảo An sinh xã hội huyện Chợ Mới về đảm bảo chính sách an sinh xã hội năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng Ủy- Hội đồng nhân dân xã Long Điền A năm 2023.

Căn cứ Chương trình hành động năm 2023 của UBND xã Long Điền A.

Ủy ban nhân dân xã Long Điền A xin đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về đảm bảo an sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn xã như sau :

A/ Mục tiêu chung :

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực An sinh xã hội, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội đã được các cấp có thẩm quyền đã ban hành, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo, xuất khẩu lao động, dạy nghề, vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới...

Đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội nhất là công tệ nạn ma túy.

B/Mục tiêu cụ thể:

I/ Về lao động- Việc làm- Dạy nghề :

Kết hợp cùng các ban ngành, đoàn thể xã, áp thường xuyên tuyên truyền công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Phấn đấu trong năm giới thiệu việc làm 300 người, mở 01 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động 03 người .

Kết hợp các ngành chức năng các cấp thường xuyên kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động trên địa bàn xã .

II/ Về chính sách ưu đãi xã hội :

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch các chính sách ưu đãi đối với Thương, bệnh binh, gia đình Liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tiếp tục vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, cất và sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, khó khăn về nhà ở. Phấn đấu không có hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng chính sách.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời về cấp phát hàng tháng, chi trả một lần, quà lễ, tết, ưu đãi trong giáo dục đào tạo, BHYT...

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người Có công cách mạng.

III/ Về chính sách Bảo trợ xã hội và giảm nghèo :

Tăng cường công tác quản lý các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, đặc biệt quan tâm các hộ nghèo loại A để tạo điều kiện cho vay vốn. Phân đầu đến mức thấp nhất tỉ lệ hộ nghèo loại C. Tiếp tục thực hiện cho vay vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/CP. Tập trung tuyên truyền để người dân hiểu biết về chính sách tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước .

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân.

Lồng ghép có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội gắn với công tác giảm nghèo.

Phân đầu giảm hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2023 như sau :

Áp	Hộ nghèo			Hộ cận nghèo		
	Đầu kỳ	Thoát	Đến cuối năm	Đầu kỳ	Thoát	Đến cuối năm
Long Hòa 2	6	2	4	8	2	6
Long Hòa 1	8	2	6	26	7	19
Long Bình	6	2	4	16	4	12
Long Định	7	2	5	15	4	11
Long Thuận 2	8	2	6	13	4	9
Long Thuận 1	6	2	4	18	5	13
TỔNG CỘNG	41	12	29	96	26	70

** Lưu ý: Đây là chỉ tiêu giảm hộ nghèo, cận nghèo nếu có phát sinh thì liệu số vẫn phải đảm bảo theo chỉ tiêu.*

Thực hiện tốt công tác cứu trợ xã hội thường xuyên và cứu trợ đột xuất theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo các đối tượng đều được thụ hưởng theo quy định, không để người dân bị đói.

Kết hợp cùng Mặt trận, các ban ngành đoàn thể cất, sửa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo chỉ tiêu trên giao.

IV/ Về công tác chăm sóc trẻ em , bình đẳng giới :

Tiếp tục đăng ký và cấp phát thẻ BHYT trẻ em dưới 06 tuổi không để bỏ sót, điều tra quản lý chăm lo cho trẻ em từ 0-16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Duy trì và ổn định công tác Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Bình đẳng giới.

Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, quan tâm các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị bỏ rơi, ngược đãi, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, tàn tật, tim bẩm sinh...Thực hiện tốt các mục tiêu về quyền trẻ em. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xâm hại, đối xử ngược đãi trẻ em.

C/ Biện pháp tổ chức thực hiện :

Củng cố, bổ sung thành viên tổ tư vấn, tổ chức đưa đi tập huấn cho cán bộ để thực hiện tốt công tác ASXH trên địa bàn xã.

Điều tra cập nhật hộ nghèo, tiến hành việc khảo sát thống kê tình hình lao động, việc làm có danh sách, địa chỉ cụ thể để quản lý và phối hợp với các ngành và các tổ chức đoàn thể để xây dựng kế hoạch cùng với các giải pháp để thực hiện đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Việc xác định hộ nghèo phải khách quan bình chọn theo các tiêu chí đã đề ra và bình chọn công khai dân chủ. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý phải thường xuyên cập nhật, phân loại hộ nghèo theo 3 nhóm A-B-C để có chính sách khuyến khích hộ thoát nghèo cho phù hợp với thực tế. Đặc biệt chú ý những hộ có người già lớn tuổi sống neo đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi ...

Đảm bảo các đối tượng đều được thụ hưởng các chính sách về An sinh xã hội theo Quy định.

Trên đây là Kế hoạch và những nhiệm vụ trọng tâm công tác an sinh xã hội năm 2023 của UBND xã Long Điền A rất mong các ban ngành đoàn thể xã, các ban ấp phối hợp thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Nơi nhận:

- TT Đảng Ủy-HĐND (B/c);
- Các Thành Viên tổ Tư vấn;
- Lưu

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG MINH SƠN